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เอกสารข่าวการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินมาตรการ

เกี่ยวกับการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๑๙๖ - ๗

วันพุธ ที่  3 มกราคม พ .ศ. 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา  

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการดําเนินมาตรการ 

เก่ียวกับการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ในคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย วุฒิสภา ไดมีการประชุม 

ณ หองประชุมกรรมาธิการ CA 330 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา โดยมี นายเชิดศักดิ์ 

สันติวรวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เปนประธานในการประชุม         

โดยการประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้

รับทราบสถานการณปจจุบันอันสงผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย

ที่ประชุมไดพิจารณาสถานการณปจจุบันอันสงผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริยท่ีผานมา และมีมติ

มอบหมายใหนายอนุกูล  เจิมมงคล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง ชวยสรุปสถานการณปจจุบัน                    

อันสงผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญไดรับทราบ

พิจารณา (ราง) กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานและจัดโครงการสัมมนาเสริมสรางความรู

เ ก่ียวกับการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัลมีเดีย ระหวางวันพุธท่ี 31 มกราคม 2567                 

ถึงวันศุกรท่ี 2 กุมภาพันธ 2567 ณ จังหวัดเพชรบูรณ

ท่ีประชุมไดพิจารณา (ราง) กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานและจัดโครงการสัมมนาเสริมสรางความรูเก่ียวกับ

การรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัลมีเดีย ระหวางวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ถึงวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2567 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ ตามท่ีฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการนําเสนอ และมีมติเห็นชอบ (ราง) กําหนดการดังกลาว 

โดยขอใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปรับถอยคําใน (ราง) กําหนดการ ตามท่ีคณะอนุกรรมาธิการไดให

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
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พิจารณาแนวทางการประสานความรวมมือกับเจาของแพลตฟอรม (ภาคเอกชน)

ในตางประเทศ เพื่อขอความรวมมือในการปดก้ันขอมูลท่ีเขาขายหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย

ที่ประชุมไดพิจารณาแนวทางการประสานความรวมมือกับเจาของแพลตฟอรม (ภาคเอกชน) ในตางประเทศ 

เพ่ือขอความรวมมือในการปดก้ันขอมูลท่ีเขาขายหม่ินสถาบันพระมหากษัตริย และมีมติมอบหมายให นายพิชัย  

สุวรรณกิจบริหาร ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ชวยพิจารณาหนวยงานภาครัฐท่ีจะสามารถดําเนินงานประสาน

ความมือในการปดก้ันขอมูลท่ีเขาขายหม่ินสถาบันพระมหากษัตริยรวมกับเจาของแพลตฟอรม (ภาคเอกชน)               

ในตางประเทศ มาเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา

นัดประชุมครั้งตอไป

วันอังคารท่ี 16 มกราคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา

พิจารณาแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มเติม

ท่ีประชุมไดพิจารณาแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพ่ิมเติม คือ ดร. ตรง  ศรวีรเวทย กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ตรงสตีล อินดัสทรี จํากัด และมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการนําเรื่องดังกลาวเสนอ         
ตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
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